



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

[www.mof.go.th](http://www.mof.go.th)

ฉบับที่ 5/2548

วันที่ 12 มกราคม 2548

## พิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย

กระทรวงการคลังขอแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย Mr. Tadao Chino ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน ADB ในประเทศไทย ณ โรงแรม ปาร์ค นายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

การเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างประเทศไทยกับ ADB ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการประสานงานความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ และการสนับสนุนโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

ธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาซึ่งได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อลดปัญหาความยากจน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2509 ในส่วนของประเทศไทยนั้น นอกจากจะเป็นประเทศผู้ร่วมก่อตั้งแล้ว ในฐานะประเทศสมาชิก ประเทศไทยได้กู้เงินจาก ADB เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2511 ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาประเทศจาก ADB ภายใต้โครงการเงินกู้ต่าง ๆ เป็นเงินรวม 5,496.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นเงินอีก 51.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงการคลังเห็นว่า การเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย นับเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างประเทศไทยและ ADB อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการประสานงานระหว่างประเทศไทยกับ ADB และประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และจีนตอนใต้ ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในประเทศไทยยังจะช่วยสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศตามแนวนโยบายของรัฐบาล